



ประกาศกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กองบริหารการสาธารณสุขขององค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองบริหารการสาธารณสุข จะขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุข ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ตามหลักความสุข ๘ ประการ (8 Happy) และ Happy Work Life เพื่อให้องค์กร มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงาน น่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์

ดังนั้น เพื่อให้กองบริหารการสาธารณสุขเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ จึงขอประกาศ นโยบาย ดังนี้

๑. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข อย่างต่อเนื่อง

๒. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุข และความปลอดภัยในการทำงาน

๓. สร้างบรรยากาศ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการทำงานเป็นทีม

๔. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงานของบุคลากร (Work Life Balance)

๕. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการปรับปรุงผลงาน เพื่อบรรลุ เป้าหมายขององค์กร

โดยให้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกรกฤษ ลิ้มสมมติ)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ประกาศกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกองบริหารการสาธารณสุขขององค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๙ องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สอดคล้องกับตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๖๐ องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล รสสุคนธ์ กังอุบล (นางรสสุคนธ์ กังอุบล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง อัจฉรา วิไลสกุลยง (นางอัจฉรา วิไลสกุลยง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พัชรินทร์ ไชยสิงห์ (นางสาวพัชรินทร์ ไชยสิงห์) ตำแหน่ง นักวิชาการ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	